



# สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

## สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 14 - 20 มีนาคม 2555

### ไทยตกลงขายข้าวหนึ่งให้บังคลาเทศแบบจิติช่วงปี 55-56 ราวปีละ 1 ล้านตัน

รอมว.พาณิชย์ เผยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ขายข้าวหนึ่งกับผู้แทนรัฐบาลบังคลาเทศ โดยในช่วงปี 55-56 จะมีปริมาณไม่เกินปีละ 1 ล้านตัน ซึ่งจะสร้างรายได้เข้าประเทศได้ราวปีละ 1.6 หมื่นล้านบาท โดยมีอีกหลายประเทศสนใจที่จะซื้อข้าวแบบจิติช่วง แต่ไม่มีเรื่องที่จะนำไปทำบาร์เตอร์เทรดแลกข้าวกับแท็บเล็ตจากจีนอย่างแน่นอน

"ได้ลงนามในเอ็มโอยูว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลบังคลาเทศ โดยบังคลาเทศตกลงจะซื้อข้าวหนึ่งจากไทยไม่เกินปีละ 1 ล้านตันระหว่างปี 55-56 ในราคาที่ยึดตามราคาตลาดในช่วงนั้น ซึ่งคาดว่าหากขายข้าวไปได้ทั้งล้านตันจะมีรายได้เข้าประเทศปีละ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทย 16,000 ล้านบาท" นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รอมว.พาณิชย์

โดยการทำเอ็มโอยูดังกล่าวเป็นการสร้างความร่วมมือทางการค้าข้าวระหว่าง 2 ประเทศในระยะยาว และยังช่วยสร้างความมั่นคงด้านอาหารแบบยั่งยืนของบังคลาเทศ เพราะบังคลาเทศเป็นประเทศที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายใน และต้องนำเข้าจากต่างประเทศปีละประมาณ 1 ล้านตัน ซึ่งในปี 54 มีการนำเข้าจากไทย 736,782 ตัน ทำให้บังคลาเทศกลายเป็นตลาดข้าวหนึ่งสำคัญของไทยเป็นอันดับ 3 ในโลก

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเทศที่แสดงความสนใจนำเข้าข้าวจากไทยแบบรัฐต่อรัฐ (จิติช่วง) เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย หลังจากที่ทั้ง 2 ประเทศได้ทำเอ็มโอยูซื้อข้าวจากไทยไปแล้วไม่ต่ำกว่าปีละ 1 ล้านตันเช่นกัน แม้จะนำเข้าจริงเพียง 400,000-500,000 ตันก็ตาม สำหรับการนำเข้าบาร์เตอร์เทรดข้าวกับสินค้าอื่นกับประเทศต่างๆ นั้นจะไม่มีแน่นอน โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้าวกับแท็บเล็ตจากจีน

นายบุญทรง กล่าวว่า ในช่วงปลายเดือน มี.ค.นี้ ตนเองจะนำคณะเดินทางไปประเทศเวียดนาม เพื่อหารือกับรอมว.การค้าของเวียดนาม เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือข้าวระหว่างกัน โดยจะประเมินสถานการณ์การค้าข้าวโลก เพื่อกำหนดทิศทางทางการค้าข้าวโลกในฐานะที่เป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก

สำหรับการส่งออกข้าวไทยในปี 55 คาดมีทิศทางดีขึ้น หลังจากมีปริมาณผลผลิตอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีก่อน โดยทั้งปีน่าจะส่งออกได้ไม่ต่ำกว่า 9 ล้านตัน ซึ่งในเดือน ก.พ.55 จะส่งออกได้ 546,086 ตัน มูลค่า 11,615 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือน ม.ค.55 ที่ส่งออกได้ 439,677 ตัน มูลค่า 9,521 ล้านบาท เพราะประเทศผู้ส่งออกข้าวส่วนใหญ่ยังมีปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อการเพาะปลูกข้าว ขณะที่ผู้นำเข้า เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศในแอฟริกายังมีความต้องการนำเข้าอย่างต่อเนื่อง

ด้านนายบารุณ เดว มิตร ปลัดกระทรวงอาหารและการจัดการภัยพิบัติ บังคลาเทศ กล่าวว่า จะนำเข้าข้าวหนึ่งจากไทยล็อตแรกประมาณ 100,000 ตัน อย่างช้าสุดภายใน 2 เดือนนี้ และคาดว่าปีนี้จะนำเข้าจากไทยประมาณ 400,000-500,000 ตัน ส่วนการนำเข้าจากอินเดียประมาณ 300,000-400,000 ตัน สาเหตุที่ยังนำเข้าจากไทยเพราะมั่นใจในคุณภาพข้าวไทยที่ดีกว่าอินเดีย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

### ข่าวสารเขมรทะเลาะลักรวมสิทธิ์

แหล่งข่าววงการค้าข้าว เปิดเผยว่าโครงการรับจับจําข้าวเปลือกของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พบกระบวนการทุจริตไม่น้อยไปกว่าโครงการรับจําทุกครั้งที่ผ่านมา แต่คาดว่าความเสียหายจะมีมากกว่าเพราะรัฐบาลยิ่งลักษณ์ตั้งราคารับจําสูงกว่ารัฐบาลชุดก่อนๆ ที่สำคัญ

นายกรัฐมนตรี ยังขาดประสบการณ์บริหารนโยบายดังกล่าว จึงเกรงว่าจะไม่ทันเกมพ่อค้า นักการเมือง ข้าราชการ บางกลุ่มที่ร่วมกระบวนกาทุจริต และไม่มี การปราบปรามอย่างจริงจัง

นอกจากนี้แหล่งข่าวยังขยายผลให้เห็นถึงกระบวนการทุจริตที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งได้ลักลอบ นำเข้าข้าวสารจากประเทศกัมพูชา มาเรขายให้กับผู้ประกอบการโรงสี ถึงพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง โดย เสนอขายที่กระสอบละ 1,500 บาท ซึ่งโรงสีที่รับซื้อส่วนใหญ่เป็นโรงสีข้าวหนึ่ง เนื่องจากเวลานี้ข้าวหนึ่งราคาขาขึ้น กระสอบละ 1,700 บาท โรงสีจึงซื้อข้าวกัมพูชาส่งเข้าคลังกลางกระสอบละ 1,500 บาทแทน แล้วนำข้าวเปลือกที่รับจำ นำไปสีเป็นข้าวหนึ่งส่งผู้ส่งออก เท่ากับจะได้กำไรกระสอบละ 200 บาท

"ก่อนหน้านี้โรงสีข้าวหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำ จะใช้วิธีนำข้าวเปลือกที่รับจำนำมาสีเป็นข้าวหนึ่ง และมา ซื้อข้าวขาวจากโรงสีข้าวขาวทั่วไปส่งมอบเข้าโกดังกลาง เพื่อฟันส่วนต่างกำไรที่กันอยู่แล้วส่วนกำไรจะมากน้อยเท่าไร ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลา เพราะโดยปกติข้าวหนึ่งจะแพงกว่าข้าวขาวอยู่แล้ว แต่พอมีข้าวขาวจากกัมพูชาราคาถูกเข้ามา โรงสีข้าวหนึ่งจึงหันไปซื้อข้าวกัมพูชาส่งมอบแทน เพราะจะได้ส่วนต่างของกำไรมากกว่า"

ทั้งนี้โรงสีที่ซื้อข้าวกัมพูชาจะนำข้าวมาคัดแยกเป็นสองส่วนคือตันข้าวกับปลายข้าว สำหรับส่งมอบเข้าโกดัง กลางรัฐบาลตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการที่ต้องส่งมอบทั้งตันข้าวและปลายข้าว กระบวนการดังกล่าวจึงทำให้ โรงสีมีกำไรหลายเต็งด้วยกัน เต็งแรกซื้อข้าวสารกัมพูชาเพียงกระสอบละ 1,500 บาท นำมาแยกเป็นปลายข้าวส่ง มอบโกดังกลาง จากปกติปัจจุบันปลายข้าวไม่เพียงพอเนื่องจากข้าวเปลือกคุณภาพค่อนข้างดีทำให้สีได้อัตราตันข้าว มาก โรงสีต้องซื้อปลายข้าวในประเทศก.ล. ประมาณ 15.50 บาท ส่งมอบ แต่เวลานี้คัดปลายข้าวกัมพูชาส่งก.ล. 15 บาท เต็งที่สองนำข้าวเปลือกไปทำข้าวหนึ่งขายข้าวหนึ่งได้กระสอบละ 1,700 บาท เท่ากับโรงสีข้าวหนึ่งจะได้ส่วนต่าง ระหว่างซื้อข้าวจากประเทศกัมพูชากระสอบละ 1,500 บาท กับขายข้าวหนึ่งกระสอบละ 1,700 บาท หรือกระสอบละ 200 บาท (ตันละ 2,000 บาท)

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์ราคาข้าวหนึ่งเริ่มดีขึ้น เพราะประเทศไนจีเรียจะขึ้นภาษีนำเข้าข้าวในเร็ว ๆ นี้ ประกอบกับก่อนหน้านี้ผู้นำเข้าข้าวหนึ่งของไนจีเรียหันไป นำเข้าข้าวหนึ่งจากประเทศอินเดีย ซึ่งมีราคาถูกกว่าข้าวหนึ่งไทยจึงทำให้ปริมาณข้าวหนึ่งไทยในไนจีเรียขาดตลาด ผู้บริโภคเริ่มเรียกร้องหาข้าวหนึ่งไทย ผู้นำเข้าจึงหันมานำเข้าข้าวหนึ่งจากไทยมากขึ้นและทำให้ราคาขายยับสูงขึ้นทั้ง ภายในประเทศและส่งออก

ด้านแหล่งข่าวกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่โรงสีใช้วิธีซื้อข้าวสารจากประเทศกัมพูชาส่งมอบเข้าโกดังกลางแทนนำ ข้าวโครงการรับจำนำส่งมอบ เชื่อแน่ว่าหากรัฐบาลเปิดประมูลระบายสต็อกข้าว จะต้องมีการผงะกันอย่างแน่นอน เพราะไนโกดังกลางเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คุณภาพข้าวไม่ตรงตามมาตรฐาน ขณะเดียวกันรัฐบาลจะเกิดปัญหาขาดทุน โดยขณะนี้ราคาข้าวขาวในท้องตลาดก.ล. 15.20 บาท แต่ราคาข้าวโครงการรับจำนำหากคำนวณเป็นข้าวสารจะตก ก.ล. 24 บาท หรือขาดทุนก.ล. 8.80 บาท (ตันละ 8,800 บาท) แต่การขาดทุนของรัฐบาลคงไม่รุนแรงเท่า กระบวนการทุจริตที่เกิดขึ้นที่คนที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากชาวนาไทยผลประโยชน์อย่างมหาศาล

ขณะที่แหล่งข่าวโรงสีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่าจากการที่กระทรวงพาณิชย์ จะเปิดประมูลขาย ข้าวหอมมะลิสต็อกรัฐบาลตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2554/55 รัฐบาลมีโอกาสขาดทุนสูงเพราะ เวลานี้ราคาข้าวหอมมะลิท้องตลาดก.ล. 30-32 บาท แต่ข้าวสต็อกรัฐบาล ก.ล. 38-40 บาท ประกอบกับผู้ส่งออก ต่างทราบดีว่าข้าวในสต็อกส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิปลอมปนจะต้องมีการกดราคาซื้ออย่างแน่นอน

**ที่มา ฐานเศรษฐกิจ**

## **สวดจำนำข้าวราคาสูงเท่าตัวไทยเสียแชมป์**

นายวิฑูรย์ หวังหลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารงานขายและการตลาด บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด ผู้ผลิตและทำตลาดข้าว ภายใต้แบรนด์ "ข้าวพนมรุ้ง" เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ส่งออกข้าวในประ เทศกำลังได้รับผลกระทบ



จากนโยบายรับจำหน่ายข้าวของรัฐบาลอย่าง มาก เพราะกระทบต่อการส่งออกข้าวของไทยไปตลาดโลก โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ที่ราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่งที่สำคัญ คือ กัมพูชาและเวียดนาม 1 เท่าตัว

โดยราคาข้าวหอมมะลิของไทยอยู่ที่ 1,130-1,160 เหรียญสหรัฐ รัฐต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวของเวียดนาม อยู่ที่ 600 เหรียญสหรัฐต่อตัน ทำให้การส่งออกข้าวไทยไปต่างประเทศในช่วง 2 เดือนแรกของปีติดลบ และคาดว่าจะส่งออกข้าวทั้งปีจะอยู่ที่ 6 ล้านตัน ลดจากปีก่อนที่มียอดส่งออกประมาณ 9-10 ล้านตัน ทำให้ไทยกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 2 ของโลก จากเดิมเป็นผู้นำส่งออกข้าวมากที่สุดมาตลอด และมีคู่แข่งคือ เวียดนามที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลกแทน

ทั้งนี้ การใช้นโยบายรับจำหน่าย ของรัฐบาล แม้จะทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายมากขึ้น แต่ในระยะยาว รัฐบาลจะมีภาระมากในการแทรกแซงราคาข้าว และยิ่งส่งผลต่องบประมาณของรัฐด้วย

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

## กินข้าวขาวมากเสี่ยงโรคเบาหวานชนิด 2

นักวิจัยเตือนบริโภคข้าวขาวมากเกินไปอาจเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ซึ่งผลการศึกษาของนักวิจัยด้านสุขภาพ ระบุว่า การบริโภคข้าวขาวมากเกินไป มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยเฉพาะกับประชาชนในภูมิภาคเอเชีย แต่จะต้องให้ความสนใจกับอาหารชนิดอื่นที่รับประทานด้วย

การศึกษาครั้งนี้จัดทำโดยคณะนักวิจัยนำโดยนายฉี ชุน จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวาร์วาร์ด และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์อังกฤษ ผลการวิจัย ระบุว่า การค้นพบความเกี่ยวโยงกันระหว่างข้าวขาวและเบาหวาน มาจากการวิเคราะห์ผลการศึกษา 4 ฉบับที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ ซึ่งจัดทำโดยนักวิจัยจากจีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สหรัฐ และมีการทดลองกับประชาชนราว 350,000 คน อายุระหว่าง 4-22 ปี โดยมีกว่า 13,000 คนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ส่วนผลการศึกษาเฉพาะในจีนและญี่ปุ่น ที่มีการบริโภคข้าวกว่า 55% พบว่า คนเหล่านี้มีความเสี่ยงมากกว่าที่จะป่วยเป็นเบาหวาน เมื่อเทียบกับคนที่กินข้าวน้อยกว่า และในสหรัฐกับออสเตรเลีย ซึ่งมีการรับประทานข้าวขาวน้อยกว่า โอกาสเกิดโรคเบาหวานของคนที่ยังกินข้าวขาวก็ยิ่งน้อยลง

ผู้เข้าร่วมการทดสอบในจีนและญี่ปุ่น บริโภคข้าว 3-4 ครั้งต่อวัน ในขณะที่ในออสเตรเลียและสหรัฐ บริโภคข้าวเพียง 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้น

ข้าวขาวเป็นข้าวที่ผ่านการขัดสีทำให้หลงเหลือเพียงแป้ง ขณะที่ข้าวกล้องจะมีเส้นใย แร่ธาตุ แมกนีเซียม และวิตามินมากกว่า รวมทั้งมีปริมาณน้ำตาลน้อยกว่าข้าวขาว อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษานี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ 100% เพราะยังมีปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-15 มี.ค 2555 มีจำนวน 159,497 ตัน มูลค่า 76.035 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนับตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.- 15 มี.ค. 2555 มีจำนวน รวม 781,179 ตัน มูลค่า 395.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณลดลง 41% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554

กระทรวงเกษตรเวียดนาม(Ministry of Agriculture and Rural Development; MARD) ปรับเพิ่มการคาดการณ์ส่งออกข้าวปี 2555 เป็น 7.2 ล้านตัน จากเดิมที่คาดไว้ 6.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าปริมาณผลผลิตข้าว และความต้องการข้าวในตลาดโลกจะอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ว่าในช่วงไตรมาส

แรกจะมีการคาดการณ์ว่าปริมาณการส่งออกข้าวของเวียดนามจะลดลงเหลือเพียง 1 ล้านตัน ลดลง 44% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากประเทศผู้ซื้อข้าวชะลอการซื้อเพื่อรอดูทิศทางราคาข้าว

มีรายงานว่า จนถึงขณะนี้เวียดนามได้ทำสัญญาขายข้าวในผู้ซื้อจากจีนไปแล้วประมาณ 200,000 ตัน นอกจากนี้ อาจจะมีอีกส่วนที่มีการส่งออกไปตามแนวชายแดนทางภาคเหนือที่ติดกับประเทศจีน ซึ่งไม่มีรายงานตัวเลขในส่วนนี้อย่างเป็นทางการ

อย่างไรก็ตาม วงการค้าระบุว่า ประเทศจีนอาจจะนำเข้าข้าวจากเวียดนามเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าจากเวียดนามในปีนี้ โดยมีการประเมินว่าในปีนี้เวียดนามขายข้าวในจีนไปแล้วประมาณ 500,000 ตัน โดยกว่าครึ่งหนึ่งได้มีการส่งมอบแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ซื้อจากจีนได้หันมาซื้อข้าวจากเวียดนามและปากีสถาน หลังจากที่ราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้นจากนโยบายให้การอุดหนุนเกษตรกรของรัฐบาลจีน

รายงานข่าวระบุว่า ราคาข้าวสารของจีนที่มณฑล Guangxi ที่อยู่ติดชายแดนของเวียดนามราคาอยู่ที่ประมาณ 619 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวสารเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 430 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งจากการที่ราคาต่างกันอย่างมากนี้ จึงคาดว่าเวียดนามได้ขายข้าวให้จีนผ่านช่องทางนี้ไปแล้วประมาณ 400,000 ตัน เมื่อปีที่ผ่านมา ประเทศจีนนำเข้าข้าวจากเวียดนามจำนวน 309,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2010 ที่นำเข้า 124,500 ตัน

ทั้งนี้ สถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามเริ่มปรับตัวสูงขึ้น หลังจากที่มีคำสั่งซื้อข้าวจากประเทศจีนประกอบกับในช่วงนี้ผู้ส่งออกที่เป็นสมาชิกของสมาคมอาหารได้เริ่มเข้ามาจับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรเพื่อเก็บสต็อกไว้ประมาณ 3 เดือน โดยคาดว่าจะมีการซื้อประมาณ 2 ล้านตันข้าวเปลือก จึงส่งผลให้ราคาข้าวขาว 5% ขยับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 425-430 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จาก 405-410 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ระดับ 380-400 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จาก 360 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน

ผู้ส่งออกข้าวซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมอาหารเวียดนาม ได้เริ่มซื้อข้าวเปลือกฤดูหนาว-ใบไม้ผลิจำนวน 2 ล้านตัน หลังจากรัฐบาลอนุมัติแผนการสต็อกข้าว โดยการซื้อดังกล่าวจะดำเนินไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย. ซึ่งเทรดเดอร์กล่าวว่า การเริ่มดำเนินการตามแผนดังกล่าวทำให้ราคาข้าวในประเทศพุ่งขึ้นราว 3% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสินเชื่อบริษัทปลอดดอกเบี้ย เพื่อซื้อและกักเก็บสต็อกข้าวแต่จะต้องรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้น และข้าวจะถูกเก็บไว้ในสต็อกจนถึงวันที่ 15 มิ.ย.

แผนดังกล่าว ตรงกับช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตมากที่สุดฤดูหนาว-ใบไม้ผลิ ซึ่งเป็นช่วงที่มีผลผลิตมากที่สุดของปี ในแถบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง และข้าวส่วนใหญ่จะถูกนำไปส่งออก และที่ผ่านมาเกษตรกรในแถบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเก็บเกี่ยวข้าวกว่า 10 ล้านไร่แล้ว

ในปีนี้ เกษตรกรได้ขยายพื้นที่ปลูกข้าวคุณภาพต่ำ ซึ่งมียอดขายสูงในปีที่แล้ว แต่ความต้องการซื้อข้าวพันธุ์นี้ลดลงไป และราคาก็ร่วงลงก่อนที่แผนการกักเก็บสต็อกข้าวได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลเมื่อวันที่ 9 มิ.ค.

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนาม (Ministry of Agriculture and Rural Development; MARD) เปิดเผยระหว่างการแถลงต่อสื่อมวลชน ก่อนการประชุมภาคพื้นทวีปเอเชียและแปซิฟิกขององค์การอาหารและการเกษตร (FAO) ครั้งที่ 31 ว่า เวียดนามสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ 42.3 ล้านตันในปี 2554 ในจำนวนนี้เป็นข้าวที่ส่งออกต่างประเทศ 7.2 ล้านตัน ขณะที่ในปี 2555 เวียดนามยังสามารถคงปริมาณการผลิตหรือแม้กระทั่งเพิ่มให้สูงขึ้น เพื่อให้มีงานและรายได้เพียงพอสำหรับเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีเกษตรเวียดนามกล่าวว่า จากอุปสงค์ในตลาดกำลังหดตัวในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ ทำให้เวียดนามส่งออกน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าเวียดนามจะลดการผลิตข้าวและการส่งออกข้าวในปีนี้

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินเดีย

แหล่งข่าวทางการอินเดีย ระบุว่า รัฐบาลอาจจะอนุญาตให้ส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นมากกว่า 4 ล้านตัน หลังจากที่มีรายงานว่า นับจนถึงวันที่ 6 มี.ค. ที่ผ่านมา อินเดียส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่เบสมาติแล้ว 3.5 ล้านตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ฟิลิปปินส์

นายแอนเจลิโต บานาโย (Angelito T. Banayo) ผู้อำนวยการองค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; NFA) ของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่า กำลังพิจารณาที่จะสั่งซื้อข้าว 120,000 ตัน จากเวียดนามหรือไทยในการทำข้อตกลงระหว่างรัฐต่อรัฐ และคาดว่าจะทำการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวในเดือนเม.ย.นี้ ซึ่งจำนวนดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของข้าว 500,000 ตัน ที่ฟิลิปปินส์ต้องการซื้อในปี นี้ เพื่อรับประกันการมีสต็อกข้าวที่เพียงพอ แม้ว่าฟิลิปปินส์กำลังค่อยๆลดการพึ่งพาการนำเข้าข้าวก็ตาม ส่วนจำนวนที่เหลือจะเป็นการนำเข้าโดยภาคเอกชน

นายบานาโย เปิดเผยว่าการส่งมอบข้าวล็อตแรกของภาคเอกชนจะมาถึงในช่วงต้นเดือนพ.ค. และต้องนำเข้าข้าวภายในวันที่ 30 มิ.ย. ศกนี้

ขณะที่ NFA ได้จัดการประมูลเมื่อวันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา เพื่อให้สิทธิภาคเอกชนในการนำเข้าข้าว 190,000 ตัน ซึ่งเป็นการประมูลครั้งแรก และมีผู้เข้าร่วมการประมูลถึง 107 ราย ส่วนการประมูลนำเข้าข้าวอีก 120,000 ตันจะมีขึ้นในวันที่ 26 มี.ค.

ทั้งนี้ NFA จะจำกัดการนำเข้าข้าวของภาคเอกชนในปี นี้ไว้ที่ 380,000 ตัน ในขณะที่ ท่ามกลางการคาดการณ์เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตในระดับสูง โดยฟิลิปปินส์ มักจะนำเข้าข้าว 3 ใน 4 จากเวียดนาม และนำเข้าข้าวจากไทยในปริมาณน้อย

ปัจจุบัน ฟิลิปปินส์ มีข้อตกลงจัดซื้อข้าวกับเวียดนามถึงปี 2556 นอกจากนี้ กัมพูชาก็สนใจที่จะขายข้าวให้ฟิลิปปินส์แต่ยังไม่มีข้อตกลงกันในขณะนี้

ทางด้านนายโปรเซโซ อัลคาลา (Proceso Alcala) รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ (Agriculture Secretary) กล่าวว่า จะนำเข้าข้าวจากเวียดนามไปจนถึงปี 2556 ตามความตกลงที่ทำไว้ระหว่างรัฐบาลสองประเทศ และคาดว่าปีนี้ฟิลิปปินส์จะสามารถผลิตข้าวได้เพียงพอ

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อิรัก

คณะกรรมการรัฐพีซีอิรัก (The Iraqi Grain Board) ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวขาว เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยอิรักตกลงซื้อข้าวทั้งหมด 160,000 ตัน โดยเป็นข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทย 90,000 ตัน ประกอบด้วย บริษัท CHAIYAPORN จำนวน 30,000 ตัน ราคา 573.45 เหรียญสหรัฐต่อตัน (C&F LINER OUT UMM QASSER PORT) และจากบริษัท NOBLE RESOURCES จำนวน 60,000 ตัน ราคาประมาณ 589.95 เหรียญสหรัฐต่อตัน (C&F LINER OUT UMM QASSER PORT) เป็นข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากเวียดนาม (JASMIN RICE) จากบริษัท VIP และ VINAFOOD จำนวนรวม 40,000 ตัน ราคา 704 เหรียญสหรัฐต่อตัน (C&F LINER OUT UMM QASSER PORT) และเป็นข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากปากีสถาน 30,000 ตัน ราคา 529.55 เหรียญสหรัฐต่อตัน (C&F LINER OUT UMM QASSER PORT)

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)